



*Tài liệu tuyên truyền cổ động:

THIỆU NHI QUẬN 12 VUI TRUNG THU NHỚ BÁC HỒ

(Căn cứ Kế hoạch số 8630/KH-UBND-LĐT BXH ngày 23/8/2019 của UBND quận)

Sinh thời, Hồ Chủ tịch quan niệm thiếu nhi không chỉ là đối tượng cần được cả xã hội quan tâm, giáo dục, mà đó còn là những chủ nhân tương lai của đất nước, Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt không chỉ về vật chất mà cả tinh thần cho các cháu thiếu niên và nhi đồng yêu quý. Vào mỗi dịp Trung thu, Bác thường đi thăm hoặc gửi quà cho thiếu nhi. Có một số năm vào dịp Trung thu Bác còn gửi thư khen hoặc làm thơ tặng thiếu nhi với tất cả tấm lòng trìu mến và một tình thương bao la, nồng ấm.

Trung thu năm 1945 - Trung thu đầu tiên nước nhà giành được độc lập từ tay đế quốc thực dân - Bác đã gửi một bức thư cho thiếu nhi cả nước với tình cảm yêu thương nhất: *Ba má các cháu đã sắm cho các cháu nào đèn, nào trống, nào pháo, nào hoa và nhiều thứ đồ chơi khác, các cháu vui vẻ nhỉ! Cái cảnh trăng tròn, gió mát, hồ lặng, trời xanh của Trung thu lại làm cho các cháu vui cười hơn hở. Các cháu vui cười hơn hở, Bác cũng vui cười hơn hở. Đó các cháu biết vì sao? Một là vì Bác rất yêu mến các cháu, hai là vì Trung thu năm ngoái nước ta còn bị áp bức, các cháu còn là một bầy nô lệ trẻ con, mà Trung thu năm nay nước ta đã được tự do, và các cháu đã trở thành những người tiểu chủ nhân của một nước độc lập. Hôm nay tha hồ các cháu vui chơi thỏa chí; ngày mai mong các cháu ra sức học tập (tất cả các cháu đã biết chữ quốc ngữ chưa? Cháu nào chưa biết thì phải học cho biết). Phải siêng tập thể thao cho mình mập được nở nang. Và ra sức giúp việc cho Hội đồng cứu quốc (các cháu đã vào hội đó chưa? Cháu nào chưa thì vào hội đó cho vui). Đêm Trung thu năm sau, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc vui cả già lẫn trẻ. Các cháu nghĩ thế nào? Trung thu này, Bác không có gì gửi tặng các cháu. Chỉ gửi tặng nhiều cái hôn thân ái.*

Nhận thức được lời dạy của Bác, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Quận 12 luôn được chú trọng với nhiều chủ trương, chính sách, hành động hết sức thiết thực và hiệu quả như chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, chế độ dinh dưỡng, tiêm chủng, phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe trẻ em được nâng lên, nhiều trường thuộc bậc giáo dục mầm non, tiểu học được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhiều tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm đã chung tay gánh vác sự nghiệp trồng người với nhiều chương trình hoạt động xã hội như: tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn trong dịp Trung thu 2019; trao học bổng cho trẻ em nghèo; xây dựng công trình phúc lợi, vui chơi giải trí cho trẻ em; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, lớp học tình thương ... trên cơ sở đảm bảo cho mọi trẻ em được vui đón tết Trung thu và thụ hưởng các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích và tích cực.

Ngày 10 tháng 9 năm 2019
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Website quận;
- Bản tin quận 12;
- UBND 11 phường;
- Lưu: VT, hà